



ที่ มท ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓/๔๗

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนาหรือการแก้ปัญหางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ และการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างอิง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๒.๓/ว ๑๖๒๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งประกาศการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนาหรือการแก้ปัญหางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ และการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน <http://www.personel.cdd.go.th/> จึงขอให้มอบหมายพัฒนาการจังหวัดแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรชัฐ สัมพันธ์รัตน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กองการเจ้าหน้าที่

โทร.๐-๒๑๔๑-๖๑๗๔

โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๑๔-๕



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาทางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ และการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และหน่วยงานต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และส่งเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาทางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ และการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาทางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ และการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐ คน รายละเอียดตามผนวก ก

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการประเมินข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาทางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ และการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รายละเอียดตามผนวก ข

/๓. ระเบียบปฏิบัติ...